

มติชนจัดสัมมนา
ลงทุนฟื้นศก.ไทย
หลังวิกฤต'โควิด'
'ศักดิ์สยาม'ชูธง
ลุยสร้างชาติ-งาน
'มติชน'หนุนฟื้นฟูประเทศ จัด
สัมมนาใหญ่'ลงทุน 2020 พลุก
ชีพเศรษฐกิจ สร้างชาติ สร้าง
งาน' หวังสะท้อนภาพความหวัง
เศรษฐกิจไทยจากการลงทุน
(อ่านต่อหน้า 8)

สัมมนา

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากประเทศไทยผ่อนปรนให้ทำกิจกรรมต่างๆ ได้หลังจากสามารถควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ได้เป็นที่น่าพอใจ ทำให้ภาคเอกชนต่างๆ เริ่มฟื้นฟูโครงการที่เคยวางแผนเอาไว้ก่อนหน้านี้ แล้วต้องหยุดชะงักไปเนื่องจากปัญหาโรคระบาด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หนังสือพิมพ์มติชน มีโครงการสัมมนาที่จัดขึ้นเนื่องในโอกาสที่หนังสือพิมพ์มติชนขึ้นสู่วันที่ 43 โดยพยายามแสวงหาคำตอบเกี่ยวกับทางออกของประเทศในด้านต่างๆ โดยปัญหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจซึ่งได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 เป็นข้อสงสัยของสังคมว่าประเทศไทยจะมีทางออกเช่นไร

ในการนี้หนังสือพิมพ์มติชนจึงจัดสัมมนา เรื่อง "ลงทุน 2020 ฟื้นฟูเศรษฐกิจ สร้างชาติ สร้างงาน" ในวันที่ 23 กรกฎาคม เวลา 08.30-12.00 น. ที่ห้องอินฟินิตี้ 1-2 โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ ซอยราชน้ำ กรุงเทพฯ โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

สาธารณสุข เป็นประธานและกล่าวเปิด นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวปาฐกถาพิเศษ

นอกจากนี้ ยังมีวงเสวนา โดยมีผู้เข้าร่วมการเสวนา ประกอบด้วย นายสุรารุท ทรงศิริโล อธิบดีกรมทางหลวง นายชยธรรม์ พรหมศร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย นายสุรพงษ์ เลหาอะอัญญา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (บีทีเอส)

และนายบัญชา ชุ่มชัยเวชย์ พิธีกรรายการและผู้ประกาศข่าว เป็นผู้ดำเนินรายการ

สำหรับการจัดสัมมนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนทราบภาพรวมของการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมของไทยในปี 2563 และปีต่อไป และยังให้ประชาชนเข้าใจว่าการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมของไทยจะช่วยให้ประเทศไทยพัฒนาไปในทิศทางใด เศรษฐกิจของประเทศจะได้รับการฟื้นฟูได้อย่างไร และประชาชนได้รับประโยชน์อะไรบ้าง

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าโครงการต่างๆ ที่ภาครัฐมีแผนการลงทุนนั้นมีความคุ้มค่า ทำให้ประเทศชาติก้าวหน้า และประชาชนได้ประโยชน์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การจัดสัมมนาครั้งนี้สามารถเข้ารับฟังโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุข เพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งนี้ รายละเอียดของการสมัครเข้ารับฟังและการถ่ายทอดสดผ่านเพชฌัญญาในเครือมติชน จะทยอยประกาศให้รับทราบในเวลาอันใกล้